

ผวจ.แจ้งจับ ตัดทางหลวง รุกป่าสงวน!

เจ้าหน้าที่ตรวจยึดเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง ถนนทางหลวงแผ่นดินหลังมุกรุกป่าสงวน เปิดเผย ขึ้นเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 ต.ค. นายสุรเดช อัคราชผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มุกดาหาร และนายพรภิรมย์ อุระแสงผอ.ศูนย์ป่าไม้ มุกดาหาร นำกำลังตรวจยึดเครื่องจักรและอุปกรณ์ ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างถนนสายมุกดาหาร- กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ขณะกำลังก่อสร้างในท้องที่ บ้านลำพอก หมู่ 5 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร พร้อมสั่งยุติการก่อสร้างเด็ดขาด หลังพบกระทำผิด กฎหมาย เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นภูเขาในป่าสงวน แห่งชาติ โดยของกลางที่ถูกตรวจยึด ประกอบด้วย รถยนต์ รถแบ็กโฮ รถบรรทุก 10 ล้อ รถพ่วง นำ ไปเก็บไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่มท.3 (คำชะอี) จ.มุกดาหาร

นายสุรเดช อัคราชผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ได้รับ มอบหมายจากนายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.มุกดาหาร ให้นำกำลังเข้าตรวจยึดเครื่องจักรและอุปกรณ์ พร้อม แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพราะทำผิดกฎหมาย ตัดถนนผ่านภูเขาบุกรุกป่าสงวนป่าดงกุสีฐาน มีการ ขุดหินลึกลงไม่น้อยกว่า 25 เมตร กินพื้นที่กว้าง 80 เมตร ยาว 327 เมตร ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก อธิบดีกรมป่าไม้ให้ก่อสร้างถนน 4 เลนแต่อย่างไร

ประกอบกับได้มีการขุดหินภูเขาออกขายด้วย ทาง ผู้ว่าฯจึงสั่งให้ดำเนินการตามกฎหมายเด็ดขาด พร้อม ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง อีกทั้งไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้รัง ที่ตัดโค่นหลายสิบต้น มีการนำไปซุกซ่อนไว้อยู่ที่ไหน ยังตรวจสอบไม่ได้ ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มุกดาหาร กล่าวอีกว่า การก่อสร้างถนนแขวงทางหลวง มุกดาหาร กรมทางหลวงได้ยื่นคำขออนุญาตเมื่อ วันที่ 16 พ.ค.2561 แต่เอกสารหลักฐานยังไม่ครบถ้วน คือขาดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสาร ที่ยืนยันว่าเป็นเส้นทางเพื่อความมั่นคง เพื่อควบคุม กับการก่อสร้างถ้ามีหลักฐานยืนยันว่าเป็นเส้นทาง ความมั่นคง ก็สามารถก่อสร้างควบคู่กันไปกับขอ

อนุญาตได้ แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีหลักฐานมายืนยัน เท่ากับทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ และ พ.ร.บ.ป่าสงวน แห่งชาติ อีกทั้งล่าสุดได้รับรายงานว่า มีการขุดหิน ออกจากพื้นที่ไปใช้ประโยชน์บางส่วนในเขตอ.เมือง มุกดาหาร จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้พิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะมีการพิสูจน์ดีเอ็นเอ หินที่ขนออกไปว่าเป็นหินมาจากจุดก่อสร้างหรือไม่ ถ้าใช่จะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวติดต่อสอบถามไปที่ แขวงทางหลวงมุกดาหาร กรมทางหลวง ทราบว่า นายรัชชัย พรไพโรจน์ผอ.แขวงทางหลวงมุกดาหาร ไปราชการที่กรุงเทพฯ ไม่มีใครให้รายละเอียดเกี่ยวข้องกับ การขออนุญาตการก่อสร้างถนนแต่อย่างใด

ด้านอรุณพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่าเป็นเรื่องของ จ.มุกดาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นคนสั่งดำเนินการ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าไปร่วมจับกุมบริษัทรับเหมาก่อสร้างถนนผ่านป่า บริษัทอ้างว่าเป็นการตัดถนนสายความมั่นคงสามารถ ยื่นเรื่องผ่านสภาความมั่นคงแห่งชาติได้เลย ไม่ต้อง ผ่านกรมป่าไม้ แต่บริษัทกลับไม่มีเอกสารมายืนยัน ผวจ.มุกดาหารเลยสั่งดำเนินคดี

ทางด้านนายสรวุฑ ทรงศิริไฉ อธิบดีกรม ทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีการตรวจสอบแล้วพบว่า ช่วงที่มีการก่อสร้างมีปัญหา คือ โครงการกาฬสินธุ์-นาไคร้ ตอนที่ 3 กม.712+300- กม.712+700 มีระยะทาง 400 เมตร มีการระงับ การก่อสร้างในช่วงดังกล่าวแล้วมาตั้งแต่ช่วงเช้าของ วันที่ 25 ต.ค.62 แต่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าใจผิดคิดว่า ในช่วงที่มีการขออนุญาตสามารถเข้าก่อสร้างในพื้นที่ ควบคู่กับการขออนุญาตได้ ดังนั้นทาง ทล.จะระงับ การก่อสร้างช่วงดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าจะได้รับ อนุญาตจากกรมป่าไม้และในส่วนงานของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ก่อน

“ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ ทล.ตรวจสอบร่วมกับ ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่ได้รับอนุญาต จากป่าไม้ให้มีการตัดไม้เพื่อเปิดเขตทาง จากรายงาน พบว่าเจ้าหน้าที่มีการตัดต้นไม้ช่วงดังกล่าวไป แต่ ยืนยันว่าเป็นไม้ที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด และต้นไม้มีความสูงราว 4 เมตรแต่เพื่อให้เกิดความ เข้าใจตรงกัน ทางหลวงขอระงับการก่อสร้างช่วง ดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญาตจาก กรมป่าไม้ ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจผิด จนเกิดความคลาดเคลื่อน” นายสรวุฑกล่าวในที่สุด